

Vì chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng", ngày 21/3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong số đề thi thi trắc nghiệm về ĐVTN công nhân viên chức năm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).



Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong

Chương trình thi thi trắc nghiệm gia Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn về đoàn viên thanh niên năm 2019 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhằm nắm bắt thông tin và định hướng hoạt động cho đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước trong năm 2019 - Năm Thanh niên tình nguyện; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến và công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đây cũng là dịp cung cấp thông tin, chia sẻ cho đoàn viên thanh niên về chủ trương, chính sách của Đoàn, Nhà nước; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Tại buổi đi thi, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu nhận xét, kiến nghị, hiến kế của ĐVTN. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin đến ĐVTN những nội dung cốt lõi của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2019 và Tháng Thanh niên 2019; tình hình triển khai đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề công tác "Năm Thanh niên tình nguyện" 2019.

Chương trình diễn ra từ **9h đến 10h30' ngày 21/3/2019**. Ngoài điểm chủ chốt tại Trụ sở Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), còn có các điểm chủ chốt tại VNPT Đà Nẵng, VNPT TP. Hồ Chí Minh và 02 điểm chủ chốt có nhân vật tiêu biểu, đi hình tình nguyện, hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên 2019.

Một số thành khác cũng thuộc cho ĐVTN theo dõi buổi thi tuyển chọn và đợt câu hỏi đi thi thi đấu và đi thi thi đấu thứ nhất.

Cùng tham dự buổi đi thi thi đấu tuyển chọn còn có một số gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu, doanh nhân trẻ và một số câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; được live stream trên fanpage [Cổng thông tin Trung ương Đoàn](#) và được tiếp nhận thu thập tuyển chọn trên các báo điện tử Tiền Phong, Thanh niên, Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Sinh viên Việt Nam - Hoa hồng trẻ...

Các câu hỏi được tiếp nhận và được đoàn viên thanh niên nêu tại buổi đi thi thi đấu sẽ được các đội biểu diễn và trả lời trực tiếp.

Ngày từ bây giờ, các bạn ĐVTN Việt Nam trong và ngoài nước có thể đặt câu hỏi để tham gia buổi đi thi thi tuyển và gửi về địa chỉ email: web.twd@gmail.com.

Xem kế hoạch chi tiết buổi đi thi thi [tại đây](#).

Theo: doanthanhvien.vn